

ประกาศ ก.พ.อ.2560	มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565	โดยผู้ขอสามารถเลือกขอโดยเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง
ประกาศ ก.พ.อ.2563	มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563	

คุณสมบัติ : ขอ ผศ. ** วุฒิ ป.ตรี ดำรง ต.อาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี / วุฒิ ป.โท ไม่น้อยกว่า 4 ปี / วุฒิ ป.เอก ไม่น้อยกว่า 1 +พันธดลองปฏิบัติงาน
ขอ รศ./ศ. ** เป็น ผศ./รศ. มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

สรุปเปรียบเทียบประกาศ ก.พ.อ.(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560 และ ก.พ.อ. 2563) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์)

เกณฑ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์(มีวิธีเดียว)	รองศาสตราจารย์(มี 2 วิธี)		หมายเหตุ
ก.พ.อ.2560	<p>กำหนดผลงานอย่างน้อย 2 รายการ คุณภาพผลงานทุกชิ้นระดับ“ดี”</p> <p>การมีส่วนร่วม -ใช้เปอร์เซ็นต์/สัดส่วน ผลงานวิจัยทุกชิ้นอย่างน้อย 50 %</p> <p>(1)ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ (2)ผลงานวิจัย 1 เรื่อง +ผลงาน ลข.อื่น 1 เรื่อง หรือ (3)ผลงานวิจัย 1 เรื่อง +ผลงานรับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือ (4)ผลงานวิจัย 1 เรื่อง +ตำรา/หนังสือ 1 เล่ม</p> <p>***สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้ขออาจใช้ ผลงาน ลข.อื่น หรือ ผลงานรับใช้สังคมหรือบทความทางวิชาการ คุณภาพ “ดีมาก” แทนงานวิจัย ข้อ(2)-(4) ได้</p> <p>การเผยแพร่-ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด</p>	<p>วิธีที่ 1 (วิจัย+ตำรา/หนังสือ) กำหนดผลงานอย่างน้อย 3 รายการ คุณภาพผลงานทุกชิ้นระดับ“ดี”</p> <p>(1)ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ (2)ผลงานวิจัย 1 เรื่อง +ผลงาน ลข.อื่น 1 เรื่อง หรือ (3)ผลงานวิจัย 1 เรื่อง +ผลงานรับใช้สังคม 1 เรื่อง และ ตำรา/หนังสือ 1 เล่ม</p> <p>ทั้งนี้ผลงานวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจาก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการเดิม</p> <p>การเผยแพร่-ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด</p>	<p>วิธีที่ 2 (วิจัยทุกชิ้น) กำหนดผลงานอย่างน้อย 3 รายการ (1)ผลงานวิจัย 2 เรื่อง “ดีมาก” + วิจัย 1 เรื่อง “ดี” (2)ผลงานวิจัย 2 เรื่อง “ดีมาก” + ผลงาน ลข.อื่น 1 เรื่อง “ดี” (3)ผลงานวิจัย 2 เรื่อง “ดีมาก”+ผลงานรับใช้สังคม 1 เรื่อง “ดี”</p> <p>***สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิธีที่ 2 ผู้ขออาจใช้ตำราหรือหนังสือ คุณภาพ “ดีมาก”อย่างน้อย 2 เล่ม และคุณภาพ”ดี” 1 เล่ม แทนผลงาน ข้อ(1)-(3) ได้</p> <p>การเผยแพร่-ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด</p>	
ก.พ.อ.2563	<p>กำหนดผลงานอย่างน้อย 2 รายการ คุณภาพผลงานทุกชิ้นระดับ “B”</p> <p>การมีส่วนร่วม -ผู้ขอต้องเป็น First author/ corresponding author</p> <p>(1)ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ (2)ผลงานวิจัย 1 เรื่อง +ผลงาน ลข.อื่น 1 เรื่อง หรือ (3)ผลงานวิจัย 1 เรื่อง +ผลงานรับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือ (4)ผลงานวิจัย 1 เรื่อง +ตำรา/หนังสือ 1 เล่ม</p> <p>**ทั้งนี้ผลงานอย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author/corresponding author</p> <p>***สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้ขออาจใช้ ผลงาน ลข.อื่น หรือ ผลงานรับใช้สังคม ผลประเมินคุณภาพ”B”หรือบทความทางวิชาการ คุณภาพ “B+” แทนงานวิจัย ข้อ(2)-(4) ได้</p> <p>**ทั้งนี้ผลงานอย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author การเผยแพร่-ในฐานที่ ก.พ.อ.กำหนด</p>	<p>วิธีที่ 1 (วิจัย+ตำรา/หนังสือ) กำหนดผลงานอย่างน้อย 3 รายการ คุณภาพผลงานทุกชิ้นระดับ”B+”</p> <p>(1)ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ (2)ผลงานวิจัย 1 เรื่อง +ผลงาน ลข.อื่น 1 เรื่อง หรือ (3)ผลงานวิจัย 1 เรื่อง +ผลงานรับใช้สังคม 1 เรื่อง และ ตำรา/หนังสือ 1 เล่ม</p> <p>การเผยแพร่-ข้อ (1)-(3)ต้องเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ ก.พ.อ.กำหนด หรือฐานข้อมูล TCI 1 และ ผู้ขอต้องเป็น First author/corresponding author อย่างน้อย 1 เรื่อง</p> <p>**ตำรา/หนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม ต้องเป็น First author</p>	<p>วิธีที่ 2 (วิจัยทุกชิ้น) กำหนดผลงานอย่างน้อย 3 รายการ (1)ผลงานวิจัย 2 เรื่อง “A” + วิจัย 1 เรื่อง “B+” (2)ผลงานวิจัย 2 เรื่อง “A” + ผลงาน ลข.อื่น 1 เรื่อง “B+” (3)ผลงานวิจัย 2 เรื่อง “A”+ผลงานรับใช้สังคม 1 เรื่อง “B+”</p> <p>การเผยแพร่-ข้อ (1)-(3)ต้องเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ ก.พ.อ.กำหนด หรือฐานข้อมูล TCI 1 และผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง คุณภาพ “A”ผู้ขอต้องเป็น First author/corresponding author</p> <p>***สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิธีที่ 2 ผู้ขออาจใช้ตำราหรือหนังสือ อย่างน้อย 2 เล่ม คุณภาพ “A” ซึ่งผู้ขอต้องเป็น First author และ อย่างน้อย 1 เล่ม คุณภาพ B+ แทนผลงาน ข้อ(1)-(3) ได้</p> <p>ทั้งนี้ อนุโลมให้ใช้ผลงานที่ได้รับเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด ไม่เกิน 5 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง ผศ. จำนวน 1 ใน 3 ของผลงาน มาขอตำแหน่งได้ โดยผลตัดสินต้องมีผลงานใหม่ หลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ.ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินอย่างน้อย 2 เรื่อง</p>	

หมายเหตุ การนำงานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ส่งผลการศึกษา มาเสนอขอผลงานฯ จะกระทำมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทำการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อยอดจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด กรณีนี้จะพิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น

สรุปความแตกต่าง ประกาศ ก.พ.อ.(เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560 และ ก.พ.อ. 2563) (ต่อ)

ความแตกต่าง	ก.พ.อ.2560	ก.พ.อ.2563
การมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ	- ใช้เปอร์เซ็นต์/สัดส่วนผลงานวิจัยทุกชิ้นอย่างน้อย 50 %	- ผู้ขอต้องเป็น First author/corresponding author/ผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา
ผลงานก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง	- ผลงานก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งนำมาใช้ขอไม่ได้	- ผลงานก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งนำมาใช้ขอได้ 1 ใน 3
บทความวิชาการ	- ใช้ขอได้เฉพาะสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เท่านั้น	
งานวิจัยที่เผยแพร่อันเป็นผลมาจากวิทยานิพนธ์ นักศึกษาที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษา	- ใช้ขอได้เฉพาะสายวิทย์ฯ)	- นำมาขอได้ ทั้งนี้อาจารย์จะต้องเป็นผู้ริเริ่ม กำกับดูแล และมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยนั้น
การเผยแพร่ผลงานวิจัย	- ในหนังสือรวบรวมบทความวิจัย	- ในหนังสือรวบรวมบทความวิจัยที่ได้มีการบรรณาธิการ
การเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการประชุมวิชาการ(Proceedings)	- ไม่ได้กำหนด	- ต้องมาจากการประชุมโดยสมาคมวิชาชีพ ไม่รวมประชุมวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา จัดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
การเผยแพร่ในรูปรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	- การเผยแพร่ในรูปรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพนั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพื่อให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือข้อกำหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น	-
คุณภาพผลงาน	- ดี/ดีมาก/ดีดีเด่น	- B/B+/A/A+
ประเภทผลงาน ตำรา	- ผลงานที่เคยเสนอมาเป็นเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอนไปแล้ว นำมาเสนอเป็นตำราไม่ได้ เว้นแต่มีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นตำรา	
ประเภทผลงานหนังสือ	- ผลงานที่เคยเสนอมาเป็นเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอนไปแล้ว นำมาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้	
รูปแบบของหนังสือ	- งานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (book chapter) จำนวนบทที่จะนำมาแทนหนังสือ 1 เล่ม ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กำหนด	- จำนวนบทที่จะนำมาแทนหนังสือ 1 เล่ม ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 บท และมีจำนวนหน้ารวมกันไม่น้อยกว่า 80 หน้า โดยเนื้อหาสาระของบทในหนังสือทั้ง 5 บท จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกันและอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชาที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ อาจอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันหรือหลายเล่มก็ได้ และสำหรับการประเมินคุณภาพจะต้องประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งหมด
การเผยแพร่ผลงานประเภทตำรา/หนังสือ	- ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน	